

พันธกิจคริสตจักรไทยในสิงคโปร์

ศจ.เกียรติศักดิ์ รุ่งรวีวรรณ

ศิษยาภิบาลคริสตจักรไทยตรีนิตี, สิงคโปร์

มิชชันนารีไทย

คริสตจักรใจสมานกรุงเทพฯ ในสิงคโปร์

คริสตจักรในสมานกรุงเทพฯ ได้มีภาระใจในการส่งมิชชันนารีไทยไปทำพันธกิจกับกลุ่มคนไทยในต่างแดน ภายหลังจากได้ส่งมิชชันนารีไทยไปทำการประกาศและตั้งคริสตจักรกับคนไทยในเกาะฮ่องกงแล้วในเดือนพฤษภาคม 1994 จึงได้ส่งผมและครอบครัวมาทำงานกับกลุ่มคนไทยในประเทศสิงคโปร์ โดยผมได้ทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาลของคริสเตียนไทยแควอรี (CALVARY CHARISMATIC CENTER: REV.DR.RICK SEAWARDS) จนถึงเดือนปลายปี 1995 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 1996 ผมและครอบครัวได้ถูกย้ายมาทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรไทยตรีนิตีภายใต้การดูแลของคริสตจักร TRINITY CHRISTIAN CENTER ซึ่งมี SENIOR PASTOR คือ REV.DR.NAOMI DOWDY โดยผมได้เข้ามารับช่วงงานต่อจาก ศจ.บัวขาว ร่องหานาม ซึ่งจบจากการศึกษาจากสถาบัน THEO LOGICAL CENTER FOR ASIA (TCA) และถึงเวลาจะต้องเดินทางกลับเมืองไทย

ในขณะนั้นคริสตจักรไทยตรีนิตีของเราได้ใช้อาคารคริสตจักรตรีนิตีใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 21 - 23 ADAM ROAD, SINGAPORE 289892 เป็นสถานที่นมัสการ ซึ่งอาคารคริสตจักรตรีนิตีใหญ่นี้ใหญ่โตและสวยงามมากแต่ทว่าอยู่ห่างไกลมากพอสมควรจากแหล่งชุมชนคนไทย คือ

1. อยู่ห่างไกลจากดึกโกลเด็นไมล์ (GOLDEN MILE COMPLEX หรือ LITTLE THAILAND หรือ THAITOWN) ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและซื้อสินค้าไทยทุกชนิดของคนไทย

2. ยังอยู่ห่างไกลจากแหล่งก่อสร้างและ

3. ตั้งอยู่บนถนนสายสั้น ๆ (ADAM ROAD) ไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยเลย ดังนั้นจึงมีความยากลำบากพอสมควรในการเชิญชวนคนไทย โดยเฉพาะคนงานก่อสร้างที่จะมาร่วมนมัสการกับเราที่คริสตจักร ในช่วงแรก ๆ ของการทำพันธกิจ เราจึงต้องบริการคนไทยที่มานมัสการโดยการจัดรถรับ - ส่ง ซึ่งเราได้พิจารณาลดการให้บริการนี้ลงเป็นลำดับ จากที่เคยจัดรถรับส่งใหญ่สองคันก็เหลืออยู่คันเดียว ก็เหลือรถตู้คันเดียวและในที่สุดก็ไม่มีการรับ - ส่งอีกต่อไปเมื่อพิจารณาเห็นว่าคริสเตียนไทย

ที่อยู่กับเราเติบโตฝ่ายวิญญาณพอที่จะมาร่วมกิจกรรมของคริสตจักรด้วยกำลังของตัวเองได้ อย่างไรก็ตามก็ดี ต่อมาคริสตจักรทรินิตี้ได้ซื้อตึก CAREPOINT, 103 LAVENDER ST., SINGAPORE 338725 ซึ่งอยู่ห่างจากตึก GOLDEN MILE COMPLEX เพียง 3 ป้ายรถเมล์และอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานี EW11: LAVENDER เพียง 500 เมตรเท่านั้นกลุ่มไทย จึงได้ย้ายมานมัสการและทำพันธกิจที่ตึก CAREPOINT นี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2000 เป็นต้นมา โดยไม่มีการให้บริการรับ – ส่งอีกเลย

การประกาศพระกิตติคุณในช่วง แรก ๆ จึงเป็นการเข้าไปเยี่ยมเยียนตามไช้ค้งานที่คนงานไทย จะเลิกงานประมาณหนึ่งทุ่ม (ถ้าไม่มีโอที) หรือสี่ทุ่ม (ถ้ามีโอที) กว่าที่พวกเขาจะเลิกงาน อาน้ำ ทำกับข้าวและทานอาหารเย็นก็จะตกประมาณเวลาสามทุ่มขึ้นไป ดังนั้น ระหว่างเวลาสามทุ่มถึงเที่ยงคืน จึงเป็นเวลาที่สุดสวดที่สุดสำหรับผมที่จะพบกับเขา ผมจะใช้เวลาเกือบทุกคืนไปเยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุย หนุนใจ ตามไช้ค้งานต่าง ๆ จนถึงประมาณเที่ยงคืนจึงกลับบ้านซึ่งทำให้ภรรยาของผมเรียกผมว่า “ศิษยาภิบาลซินเดอร์เรล่า” เพราะจะกลับถึงบ้านหลังเที่ยงคืนเสมอ

การเข้าไปทำงานตามไช้ค้งานต่าง ๆ ก็มีอุปสรรคและความยากลำบากมากพอสมควร บางไช้ค้งานมีขามรักษาความปลอดภัย เขาจะไม่ยอมให้เราเข้าไป จึงต้องอธิษฐานและพึ่งพระเจ้าเป็นอย่างมาก บางครั้งต้องนัดพบกับคนงานล่วงหน้าให้เขาออกมาพบและรับเราที่ตู้ยาม บางครั้ง เราต้องบอกยามว่าจะไปพบกับ ... นายสมศักดิ์ สมควร สมปอง สมศรี หรือสมชายหรือบอกชื่อใครสักคนที่เรา รู้จักแล้ว แลกเปลี่ยนบัตรประจำตัว จึงจะสามารถเข้าไปได้ส่วนผู้หญิง (ที่ไปด้วยกับเรา) จะเข้าไปในไช้ค้งานยากที่สุด เนื่องมาจากปัญหาโสเภณีที่ไปให้บริการถึงในไช้ค้งานเลยทีเดียว

การเข้าไปทำงานตามไช้ค้งานต่าง ๆ ทำให้เรารู้ปัญหาจริงของพวกเขาในการทำงานสุขภาพ สวัสดิการ และความเป็นอยู่ บางคนเจ็บป่วยแต่ไฟร์แมนไม่ยอมพาไปหาหมอ (เพราะจะเสียเวลาทำงาน และต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล) บางไช้ค้งานเงินค่าจ้างไม่ออกตามกำหนดเวลา จนแทบไม่มีอะไรจะกิน จะเหลือก็แต่เกลือกับข้าวเหนียวเท่านั้น ผมและภรรยาเคยต้องเรียกรถแท็กซี่จากคริสตจักรทรินิตี้และเพื่อนฝูงเอาไปซื้อข้าวปลาอาหารแห้งแล้วนำไปมอบให้กับพวกเขาหลายต่อหลายครั้ง เพราะความสงสาร (แต่หลายครั้งเราต้องออกเงินเอง เพราะจะไปเรียกรถแท็กซี่ก็ไม่ได้) เราได้เห็นน้ำตาที่ไหลออกมาด้วยความซาบซึ้งใจในขณะที่พวกเขาออกมารับข้าวเหนียว น้ำปลา ปลากระป๋อง ฯลฯ

บางไช้ค้งานก็อยู่ใกล้เมือง มีรถเมล์หรือรถไฟ MRT ผ่านก็ดีไป เพราะจะสะดวกในการเดินทาง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการก่อสร้างจะมีขึ้นในพื้นที่ใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีสาธารณูปโภคอะไรเลย ไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้า (ต้องใช้เครื่องปั่นไฟเองของบริษัท เราเคยต้องเอาไฟฉาย 4-5 กระบอกผูกปลายไม้ปักไว้รอบสนามหญ้า แล้วนั่งลงล้อมวงร้องเพลงนมัสการ อธิษฐานและเทศนา) บางไช้ค้งานอยู่ห่างไกลรถเมล์ ผมเคยเดินเป็นกิโลเมตรหลังจากเยี่ยมเยียนไช้ค้งาน “บริษัทนามกี” แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรถเมล์กลับ

บ้าน เวลาที่คิดมากแล้ว กว่าจะหาแพ็คเกจกลับบ้านได้เดินกันเหงื่อตกไปเลย แต่ที่ขอบพระคุณพระเจ้าก็คือว่าจากไซค์ “บริษัทนามเกี” นี้เองภายหลังเราได้ส่งสามคนไปรับการอบรมที่ศูนย์ไคร้ททุไทยแลนด์ จ.ขอนแก่น

คุณสรรเสริญ สีเสริม ยังคงรับใช้พระเจ้าอยู่ ภายหลังจากการอบรมแล้ว ร่วมรับใช้เต็มเวลาที่ คจ. ศูนย์ชีวิตใหม่ จ.ขอนแก่นและเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นไปอีกของศูนย์ไคร้ททุฯ ปัจจุบันเข้าร่วมรับการอบรมพิเศษขอคณะ YWAM

คุณสยาม คำคุณ ได้กลับมาทำงานที่สิงคโปร์ ร่วมรับใช้กับผมและเป็นผู้นำคนหนึ่งของเรา เขาได้นำทั้งครอบครัวมาเชื่อในพระเจ้าและในปัจจุบันภรรยาของเขาก็เป็นกำลังของ คจ.อุบลราชธานี

คุณเสถ หาดูคำ ได้กลับมาทำงานที่สิงคโปร์ ร่วมรับใช้และเป็นผู้นำคนหนึ่งของเราที่นี้ด้วย

การประกาศพระกิตติคุณแก่บรรดาคณงานไทยในยุคแรก เราได้ใช้การสอนภาษาอังกฤษให้แก่คณงานไทยในโบสถ์เป็นหลักคณงานไทยจะสนใจการเรียนเพราะเขาเห็นความจำเป็นของภาษาอังกฤษในการอยู่ต่างประเทศ แต่เนื่องจากการเรียนภาษานี้จะต้องอดทนสูงและใช้เวลานาน จึงทำให้หลายคนขาดความตั้งใจเรียน ปัญหาอีกประการหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษคือแรงงานไทยในสิงคโปร์ส่วนใหญ่ 95% จะเป็นผู้ที่มาจากชนบทของภาคอีสาน จึงขาดพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษานี้ บางคนเรียนแบบกระโดดข้ามขั้น เพราะภาษาไทยเองก็ยังไม่ค่อยถนัดแต่มาเรียนภาษาอังกฤษ จึงทำให้ตามไม่ทันบทเรียนและท้อใจได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เรายังเห็นว่า การเรียนภาษาอังกฤษยังเป็นเครื่องมือที่ยังใช้ได้ในการนำคนมาถึงความรอด

คุณทองหล่อ ศรีสมร เป็นคนอำเภอพรเจริญ จ.หนองคาย ได้มาขายแรงงานในสิงคโปร์ด้วยความต้องการเงินมากเพื่อสร้างบ้านจึงได้สมัครเป็นเอเยนต์ค้าผู้หญิงตามไซค์งานต่าง ๆ ซึ่งเขามีรายได้จากงานนี้เป็นกอบเป็นกำจากงานนอกกฎหมายนี้ แต่มีเพื่อนนำเขามารู้จักพระเจ้าที่ไทยทรินิตี้ เขาจึงเลิกทำสิ่งนี้ เมื่อครบวาระที่จะต้องกลับเมืองไทย เพื่อเห็นแก่ลูกสองคนที่ขาดแม่ (ภรรยาทิ้งเมื่อเขามาทำงานในสิงคโปร์) คุณทองหล่อจึงไม่ได้มาทำงานในสิงคโปร์อีก แต่อยู่บ้านและสำแดงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจนแม่เห็น แม่จึงละเลิกจากศาสนาเดิม เมื่อเราจัดทีมมิชชันไทยไป อ.พรเจริญ เราได้ไปจัดประกาศที่บ้านของคุณทองหล่อ มีคนมาร่วมเกือบ 50 คน ที่น่ายินดีก็คือ ในคืนวันนั้นทั้งพ่อ แม่ พี่น้อง ญาติ และเพื่อน ๆ ของคุณทองหล่อได้ตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้ารวมแล้วเกือบ 10 คน ซึ่ง คจ.พรเจริญได้รับทำหน้าที่ในการติดตามผลต่อไป

คุณสุรศักดิ์ เวียงสีมา เป็นคนอำเภอประทาย จ.นครราชสีมา มารู้จักพระเจ้าในไทยทรินิตี้ เมื่อถึงเวลาต้องเดินทางกลับบ้านเราจึงได้ส่งรายชื่อและที่อยู่ไปให้ ศจ.บุญมา พ่อเพชร ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณประทายติดตามผล ปรากฏว่า ได้รับรายงานกลับมาว่าคุณสุรศักดิ์ ได้เป็นพยาน

ในหมู่บ้านของตนเอง จนมีคนเชื่อมากมาย และคุณสุรศักดิ์มีสาวกที่ต้องดูแล 20 กว่าคน จึงตัดสินใจไม่ขายแรงงานในประเทศสิงคโปร์อีกต่อไปแล้ว จะขออยู่ร่วมรับใช้พระเจ้ากับ อจ.บุญมา ซึ่ง อจ.บุญมาได้เขียนจดหมายมาบอกว่า “ขอให้ช่วยส่งคนแบบคุณสุรศักดิ์กลับไปที่ประเทศไทยมาก ๆ น้อย” ขอบคุณพระเจ้า

คุณชินพันธ์ นันทะแสง เคยอยู่ในสมณเพศระดับ “มหา” มาแล้วถึง 7 ปี พ่อแม่คาดหวังว่าเขาจะเป็นเจ้าอาวาสของศาสนสถานประจำหมู่บ้านที่เขาอยู่ในอนาคตข้างหน้าแต่เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวทำให้เขาต้องลาสิกขาออกมาเป็นแรงงานไทยในสิงคโปร์ คุณแก้วตา อาสาสุวรรณ และผมได้เข้าไปสอนภาษาอังกฤษในไซค์งานของเขาตอนแรกเขาก็สนใจเรียนดี แต่พอเราเริ่มพูดเรื่องของพระเจ้าบ้าง เขาก็เริ่มหนีและตีตัวออกห่าง เราต้องติดตามสอนเขาอยู่ถึง 5-6 เดือน จึงสามารถชักชวนให้เขามาเรียนภาษาอังกฤษที่โบสถ์ (ถนนอาดัม) ได้ เกือบเป็นปีก่อนที่เขาจะรับเชื่อในพระเจ้า เมื่อเขาตัดสินใจรับเชื่อในวันอาทิตย์นั้น ทุกคนดีใจมาก พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงเขา และเดี๋ยวนี้พระเจ้าได้ทรงเรียกเขาให้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา หลังจากรับการอบรมพื้นฐานที่ศูนย์ไคร้ท์ฯ จ.ขอนแก่นแล้ว บัดนี้คุณชินพันธ์ นันทะแสง ก็ได้เข้าเรียนพระคริสตธรรมต่อใน “สถาบันพระคริสตธรรมพื้นเตคอสฯ” (ปีที่ 1) และร่วมงานกับ คจ.โจสมานนวนนคร เชื่อว่าต่อไปในอนาคตพระเจ้าจะทรงให้เขาเป็นพระพรในการขยายแผ่นดินของพระองค์ในประเทศไทย

คุณเกษม ไชยเทพ โดยการเป็นพยานและเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณของคุณชินพันธ์ นันทะแสง คุณไชยเทพ จาก อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ก็ได้มีโอกาสรับเชื่อในพระเจ้าในคริสตจักรไทยทรินิตี้ เขาได้รับการเลี้ยงดูในฝ่ายวิญญาณจนถึงเวลาเดินทางกลับบ้านเพราะหมดสัญญาการทำงานในสิงคโปร์เขากลับบ้านพร้อมกับนำพระกิตติคุณของพระเจ้าไป ประกาศให้ภรรยาและลูก ๆ และญาติพี่น้องในหมู่บ้านครอบครัวของเขาก็ได้รับเชื่อในพระเจ้า ภายหลังเมื่อเขาคิดจะสมัครกลับเข้ามาทำงานในสิงคโปร์อีก พระเจ้าได้ตรัสเรียกกับเขาให้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาซึ่งคุณเกษมก็ได้เชื่อฟัง จึงขเกลิกการกลับมาทำงานในสิงคโปร์ เราจึงได้ส่งให้เขารับการอบรมพื้นฐานที่ศูนย์ไคร้ท์ฯ จ.ขอนแก่นและร่วมรับใช้ภายใต้การดูแลของคริสตจักรกาฬสินธุ์ เมื่อต้นปีนี้เอง เราได้ส่งทีมมิชชันไทย (แรงงานไทยของเรา) จากคริสตจักรไทยทรินิตี้ไปที่หมู่บ้านของคุณเกษมและสร้างห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ประมาณ 50 คนให้แก่คุณเกษม และเป็นที่น่ายินดียิ่งขึ้น เมื่อคุณเกษมเขียนจดหมายบอกเราว่า บัดนี้ภรรยาของคุณเกษมก็ได้ถวายตัวที่จะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาร่วมกับคุณเกษม โดยในปัจจุบันนี้ทั้งสองคนได้เข้ารับการอบรมที่สถาบันพระคริสตธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NBC) จ.ขอนแก่น ทั้งสองคนจะเรียนในวันจันทร์ – ศุกร์ และกลับไปร่วมรับใช้กับคริสตจักรกาฬสินธุ์ และคริสตจักรที่หมู่บ้านในวันเสาร์ อาทิตย์ นับเป็นงาน

พันธกิจการรับใช้ที่ท้าทายความเชื่อของครอบครัวนี้อย่างแท้จริง เพราะทั้งสองคนจะรับใช้พระเจ้าด้วย “ความเชื่อ”

นอกเหนือจากการสอนภาษาอังกฤษที่คริสตจักร และไปเยี่ยมตามไซค์งานแล้วเราได้จัดการประกาศใหญ่หลายครั้ง ครั้งแรกเราได้เชิญคุณปู่ (อัญชลี จงคดีกิจ) และวงดนตรี “ดี โอเอซิส” มาทำการประกาศใหญ่มีทีมงานมาร่วมการประกาศประมาณ 1,600 คนและมีคนรับเชื่อเป็นร้อยคน ทีมจากคริสตจักรใจสมานกรุงเทพ ประมาณเกือบ 20 คน มาช่วยเราในการออกประชาสัมพันธ์ตามไซค์งาน และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่คนรับเชื่อในพระเจ้า ครั้งที่สองและสาม เราได้เชิญวงหมอลำ “กัลยา พงษ์มา” ซึ่งเป็นหมอลำคริสเตียนมาประกาศ มีคนมาเป็นพันเช่นเดียวกัน ภายหลังเราคิดว่าเราน่าจะทำได้เราจึงได้มีการฝึกสอนนักดนตรี นักร้องหมอลำ (คริสเตียน) และแดนเซอร์ (หางเครื่อง) ของเราเอง รวมทั้งเตรียมทีมพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณเอง บัดนี้ การประกาศในสองปีหลังเราจึงได้ใช้วงดนตรี “หมอลำ” แดนเซอร์ (ฝึกบรรดาแม่บ้านคริสเตียนในคริสตจักร) และนักร้อง รวมทั้งพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเราเอง ทั้งหมด เชื่อหรือไม่ แต่ครั้งที่เราจัดประกาศ เราจะใช้เงินค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่เกิน 5,000 บาทไทย ต่อผู้ชมที่มาประมาณ 1,500 คน แถมยังได้เงินกำไรจากการขายบัตร ทิปนักร้อง มากพอที่จะแจกจ่ายเป็นรางวัลให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมในวงดนตรี “หมอลำ” ของเราอีกด้วย

ในการจัดคอนเสิร์ต “หมอลำ” แต่ละครั้งนั้น เราจะร่วมงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล สิงคโปร์ เช่น ร่วมงานกับสถานีตำรวจ Kampong Glam Neighborhood Police Post, Rochor Neighborhood Police Center, Ministry of Environment, ที่ Kallang Riverside Park ซึ่งคนไทยจะเรียกว่า “สวนมะพร้าว” เพราะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ติดชายทะเล มีป่ามะพร้าวอยู่ริมชายหาดและอยู่ติดกับตึกโกลเด้นไมล์ โดยทางตำรวจเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ค่าเช่าเวทีและผ้าเต็นท์ต่อการแสดง 3 ชั่วโมงจะตกประมาณเกือบ 10,000 เหรียญสิงคโปร์ (คูณด้วย 25.50 บาทครั้ง) แถมยังเลี้ยงอาหารบุฟเฟ่ต์ให้กับพวกเราอีก แม้เราจะไม่สามารถเทศนาพระกิตติคุณโดยตรงได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือ

1. มีโอกาสแจกใบปลิวแก่คนที่มาชมประมาณ 700-800 คน ทุกครั้ง
2. เรามักจะจัดคอนเสิร์ต “หมอลำ” รองรับที่ตึก Care Point ของเราในวันอาทิตย์ต่อมาเสมอ ทำให้เราสามารถเชิญผู้ชมของเรามาชมคอนเสิร์ต “หมอลำ” ที่เราจัดเองที่โบสถ์และเทศนาประกาศได้เต็มที่ ซึ่งจากการกระทำ เช่นนี้ มีคนที่รับเชื่อพระเจ้าและอยู่กับเราในโบสถ์หลาย ๆ คนทีเดียว
3. แม้โบสถ์ของเราได้ตั้งอยู่ในตึกโกลเด้นไมล์ แต่วงดนตรี “หมอลำ” และทีมงาน “ไทยแคร์ พ้อยท์” เป็นที่รู้จักของคนไทยในสิงคโปร์อย่างกว้างขวาง

โดยในการจัดหมอลำ “คอนเสิร์ต” ของเราครั้งที่หลังสุดนี้ (29 กรกฎาคม) เราได้จัดการแข่งขัน “เซปักตะกร้อทัวร์นาเมนท์” ด้วยในตอนเช้าปรากฏว่าได้รับความสนใจจากแรงงานไทยอย่างล้นหลาม

เราสามารถรับทีมตะกร้อเข้าแข่งขันได้เพียง 8 ทีมเท่านั้น แต่มีทีมสมัครเข้าแข่งขันถึง 15 ทีม เราจึงต้อง คอบปฏิเสศทีมที่เหลือไปอย่างน่าเสียดาย ในการแข่งขันมีแรงงานไทยมาร่วมเชียร์ถึง 300 คน ในตอน บ่ายมีคอนเสิร์ต “หมอลำ” บนเวทีปรากฏว่ามีผู้ชมคอนเสิร์ตของเราแน่นขนาดถึง 800 คน (คาดคะเน โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ) โดยในการจัดนี้ เช่นเคยครับตำรวจเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้กับเรา แถม ยังเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตการใช้สถานที่และการแสดงบนเวทีให้กับเรอีกด้วย และที่สำคัญทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้มอบรางวัล ประกาศนียบัตร COMMISSIONER OF POLICE AWARD (เป็น รางวัลที่มอบให้เพียงปีละครั้งเดียว สำหรับผู้ที่ทำประโยชน์อย่างสูงต่อวงการเจ้าหน้าที่ตำรวจสิงคโปร์ เท่านั้น) ให้แก่ผมเป็นกรณีพิเศษอีกต่างหาก จนเป็นที่กล่าวขวัญถึง เพราะเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้าชาวสิงคโปร์บอกกับผมว่า “เราเองชาวสิงคโปร์ทำงานหนักแต่ยังไม่มีใครได้รับรางวัลเหมือนที่เขาส่งให้กับอาจารย์ เลย” ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อผมและการรับใช้ของทีมงาน “ไทยแคร์ฟอยท์” ทุกคน ผมจึงขอประกาศอุทิศรางวัลนี้แก่พี่น้องในครอบครัว คจ.ในสมานกรุงเทพฯ และ คจ.ไทยทรินิตี้ทุกคน เพราะหากปราศจากพี่น้องที่รักพระเจ้าเหล่านี้ รางวัลนี้ก็จะไม่สามารถได้รับ เลย

ในวันอาทิตย์ต่อมา (5 สิงหาคม) เราได้จัดคอนเสิร์ต “หมอลำ” ที่โบสถ์ของเรามีคนมาชม ประมาณ 315 คน (ห้องประชุมใหญ่ของเราที่นี่จะได้ 480 คน) ซึ่งน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจาก เงินค่าแรงไม่ออกตามกำหนด แรงงานไทยจึงมาที่ตึกโกลดเด็นไม่ล้นน้อยกว่าปกติ ผิดคาดสำหรับเรา ทุก ครั้งจะมีคนมาชมแน่นไปหมดจนต้องเสริมเก้าอี้ (ครั้งก่อนหน้านั้นมีผู้มาชมถึง 560 คน จนล้นห้อง ประชุม) ศจ.อานุกาฬ วิชิตนันท์ ศบ.คจ.เสรีภาพกรุงเทพ เป็นผู้เทศนา มีคนรับเชื่อทั้งหมด 26 คน ใน จำนวนนี้เป็นผู้หญิงไทย 2 คน หลังจาก อจ.อานุกาฬกลับประเทศไทยแล้วก็ตาม คนเหล่านี้ก็ยังคงมาร่วม นมัสการพระเจ้ากับเราอยู่ ขอบพระคุณพระเจ้า

ปัจจุบันนี้พระเจ้าได้ทรงอวยพระพรให้แก่เรามากมาย เมื่อตอนเริ่มต้นกลุ่มไทยทรินิตี้ใหม่ ๆ เรามีผู้เชื่อที่เป็นแม่บ้านอยู่เพียง 4-5 คน เท่านั้น แม้เราไม่ได้เน้นการประกาศกับแม่บ้านมากนัก ขอบคุณ พระเจ้า แม่บ้านที่เป็นคนไทยได้เข้ามารับเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นเรื่อย ๆ เดียวนี้เรามีแม่บ้านประมาณ 25 – 30 คน ในปีหน้าที่จะมาถึงนี้เราตั้งใจที่จะประกาศพระกิตติคุณกับแม่บ้านไทยในสิงคโปร์มากยิ่งขึ้น

หากพี่น้องท่านใดมีโอกาสแวะมาที่สิงคโปร์ อย่าลืมแวะมาเยี่ยมเราได้นะครับ ที่

CAREPOINT, 103 LAVENDER ST., SINGAPORE 338725 Tel.290-4154, Fax: 296-2112

หรือติดต่อทางอินเทอร์เน็ตที่ giasak@trinity.org.sg

หรือถ้าใช้บริการรถแท็กซี่ ก็บอกเขาว่าให้ไปส่งที่ SINGAPORE CASKET, 131 LAVENDER ST., รถแท็กซี่ทุกคันจะรู้จักตึก CAREPOINT อยู่ห่างกับ SINGAPORE CASKET เพียง 20 เมตรเท่านั้น

สำหรับการนมัสการของเราที่ CAREPOINT ในทุกวันอาทิตย์ จะมีสองรอบครับคือ
รอบบ่าย ระหว่างเวลา 14:00 – 16:30 น. ชั้น 2 จะมีผู้เข้าร่วมนมัสการประมาณ 25-30 คน ส่วน
ใหญ่เป็นแม่บ้าน
รอบค่ำ ระหว่างเวลา 19:00-21:00 น. ชั้น 4 จะมีผู้เข้าร่วมนมัสการประมาณ 65-80 คน ส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานไทย

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 52 ฉบับที่ 283 พฤศจิกายน – ธันวาคม
2001, หน้า 51-54.